



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยร่วม
เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ

ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี ๒๕๖๓ ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐมีมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยร่วม จึงได้ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยร่วม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยร่วม ดังนี้

แนวทางให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม

๑. เข้าร่วมการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ในการจัดทำแผน การจัดการงานประเพณี โครงการงานวันสำคัญ กิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล
๒. เข้าร่วมกิจกรรม และโครงการต่างๆ โดยการลงทะเบียนเข้าร่วมการตรวจสอบ
๓. เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในการตรวจสอบ ตรวจรับงานในส่วนของภาคประชาชน
๔. เข้าร่วมประเมินองค์การบริหารส่วนตำบล ด้านต่างๆ จากการตอบแบบประเมิน

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยร่วม จะเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบลไม่ว่าจะเป็นในลักษณะการเข้าร่วมในการจัดทำแผนงาน การประชุม การวางแผน หรือการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายณรงค์ ทองม่วง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยร่วม

แบบลงนามรับทราบประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยร่วม

ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ

ข้าพเจ้า ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยร่วม ได้ศึกษาและทำความเข้าใจประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยร่วม ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ จึงได้ลงนามรับทราบและพร้อมจะดำเนินการตามประกาศฯ ดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	วันที่
๑	นางสาววราภัสร์ ลอยขจร	ปลัด อบต.		๖ มี.ค. ๒๕๖๓
๒	นางสาวณัฐนันท์ ยอดนิโรจน์	หัวหน้าสำนักปลัด		"
๓	นายณัฐ สุพิมพ์	ผู้อำนวยการกองช่าง		"
๔	นางสาวสุพิชชา ลอยขจร	นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ		"
๕	นางสาวพรณภา ครองสัตย์	ครู		"
๖	นายไชศักดิ์ แยมกุล	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ		"
๗	นางสาวเรณู บุญอินทร์	จพง.การเงินและบัญชีฯ		"
๘	นางสาวบังอร ศรีสุรินทร์	จพง.จัดเก็บรายได้ฯ		"
๙	นางสาวปราณี ปิ่นประดับ	เจ้าพนักงานธุรการฯ		"
๑๐	นางสาวสุพิชชา ผลลิมสุขสันติ	เจ้าพนักงานธุรการฯ		"
๑๑	นายสมศักดิ์ คุ้มครอบ	จพง.การเงินและบัญชีฯ		"
๑๒	นางสาวเอติพากร ธรรมยม	ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บฯ		"
๑๓	นางสาวภิญญาดา ศรีคำพา	ผช.เจ้าพนักงานธุรการ		"
๑๔	นายวิฑูรย์ หนุ่นชนะนา	ผช.นายช่างโยธา		"
๑๕	นางสาวปิยนุช ลอยขจร	ผช.นักพัฒนาชุมชน		"
๑๖	นางสาวทิพวรรณ แสงแก้ว	ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก		"
๑๗	นายบรรหาญ อินทร์เทศ	พนักงานขับรถขับรถ		"
๑๘	นายนิพนธ์ พุ่มพฤษ์	พนักงานขับรถขับรถ		"
๑๙	นายละออง ราชฤทธิ์	ช่างไฟฟ้า		"
๒๐	นายวิฑูร รอดสการ	พนักงานผลิตน้ำประปา		"
๒๑	นางสาวนภาพรรณ มาลา	พนักงานทั่วไป		"
๒๒	นายบัญญัติ บุญจิตร	พนักงานทั่วไป		"
๒๓	นายวิศรุต สินอ่ำ	พนักงานทั่วไป		"
๒๔	นางทัตพร เพชรจินดา	พนักงานทั่วไป		"
๒๕	นางสาวธนัชฐา บัวส่อง	พนักงานทั่วไป		"
๒๖	นางสาวอรกมล รอดสการ	นักการภารโรง		"
๒๗	นายเทียบ รอดสการ	จ้างเหมา		"
๒๘	นางสาวภัทราพร สาทะ	จ้างเหมา		"
๒๙	นางสาวพรณิพา พลทา	จ้างเหมา		"